

## สารคดี เมษายน 2557

สวัสดิ์ชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่าน

ผ่านวันสงกรานต์ที่อบอุ่นแล้ว งานมหาสงกรานต์ใน ม.ขอนแก่น บุคลากรคณะเข้าร่วมพร้อมหน้าเช่นทุกปี พร้อมส่งประกวดชุดผ้าไทย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทำให้คนช่วยจัดงานของคณะดีใจหายเหนื่อยกันทุกคน และ 5 วันที่ผ่านมาทุกคนได้หยุดพักผ่อนกันถ้วนหน้า ยกเว้นในส่วนโรงพยาบาลสัตว์ยังให้บริการ และคณาจารย์หลายคนต้องช่วยออกข้อสอบเตรียมตัว นักศึกษาสัตวแพทย์ เพิ่มเติม ให้องค์การบริหารและกรรมการจัดการสอบ และหลายคนเตรียมงานประชุมวิชาการและประเมินคณะ ขอขอบคุณทุกคนมาก

ระยะนี้ มีการติดตามรายงาน ประเมินการดำเนินงานของคณะ IQA 2556 ด้วยจะสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2557 นี้ ปีที่ผ่านมามีผลดำเนินงานในส่วน องค์ 4 งานวิจัยไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินข้อที่มีปัญหามากคือ เงินโครงการวิจัยต่อคณาจารย์น้อยมาก (อาจารย์มีโครงการวิจัย และงบประมาณน้อย) และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่ทำหนังสือรับรองมาส่ง หรือผู้ไปให้ความรู้อบรมประชาชน เกษตรกร ชาวบ้าน ไม่ได้นำผลงานวิจัยออกไปถ่ายทอด ทำให้คณะได้คะแนนน้อยมาก เป็นเรื่องที่ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย หนักใจมาก ด้วยบุคลากร คณะทำงานวิจัยและตีพิมพ์น้อยกว่าเป้าหมาย ทำให้มีผลกระทบต่อ การประเมิน คณะ และ มหาวิทยาลัย ผนวกคณาจารย์ทุกคนช่วยทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นด้วย และ คณะเอง ได้มีกลไก และการให้ค่าตอบแทนกระตุ้นผลงานวิจัย เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จากการประชุมหารือในกรรมการบริหารคณะฯ นอกจากนี้ ผู้บริหารคณะต้องสรุปงานการขับเคลื่อนคณะ ในระบบรายงาน EdPEX ด้วย ทำให้งานมากมากขึ้นมือกันทุกคน ทั่วหน้า เป็นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะ

ในช่วงนี้บุคลากรหลายคน กำลังยุ่งกับการเตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ KVAC 2014 ที่จัดที่ โรงแรม Pullman ในวันที่ 24-25 เมษายน ปีนี้ น่าจะมีผลงานวิจัยนำเสนอมากขึ้นจากนักศึกษาของคณะและภายนอก และมีศิษย์เก่าแจ้งลงทะเบียน (โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน) กว่า 300 คน คาดว่าจะเข้าร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวฟ้าหม่น มข.” ในเย็นที่ 24 เมษายน ที่คณะของเราคับคั่งอบรม เชิญบุคลากรทุกคนมาร่วมงานนะค่ะ นอกจากนี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ได้ร่วมจัด Pre conference ให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจการทำงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว จัดที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. บ่ายวันที่ 23 เมษายน ห้องประชุมชั้น 5 และ ในวันที่ 26 เมษายน คณะจัดสัมมนาโรคในสัตว์เลี้ยง วิทยากรคือ Dr. Virginia Rentko (Internal Medicine) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก Cummings School of Veterinary Medicine, Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ สองมหาวิทยาลัย จัดที่โรงพยาบาลสัตว์ของเรา น่าจะมีคนเข้าร่วมมาก และผู้จัดงานกำลังจัดเตรียมงานกันในระยะนี้

ขอบคุณทุกคนที่ทำงานหนักให้คณะของเราโดยตลอด อย่างไม่ย่อท้อ เหนื่อยก็พัก มาทำงานให้สนุก เป็นสุข เมื่อทำงาน คิดดี พุดดี ทำดี ชีวิตมีความสุข สักมอบอุ่นผูกพันรักสามัคคี ให้บริการทุกระดับด้วยคุณภาพมีจรรยาบรรณ ร่วมสร้างคณะและ มข. ให้เข้มแข็ง ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะค่ะ

รศ.สพ.ญ.ดร.สุนิรัตน์ เอี่ยมละมัย

คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 17 เมษายน 2557